



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายงานยุทธศาสตร์ ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๙๔๘๐
ที่ มท ๕๓๐๒.๑๔ / ๑๘๗๕๓ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง จัดส่งรายงาน รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย

ตามบันทึกข้อความส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.มท.)
ที่ มท ๐๒๒๖.๒/ว๕๙๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และจัดส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ให้ ศปท.มท. ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Word หรือ Excel) ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
anticor.moi@gmail.com เพื่อรวบรวมและรายงานให้ สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งให้หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามกรอบรายงานรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้จัดทำรายงานดังกล่าว รอบที่ ๒ รายงานผลหรือความก้าวหน้า
การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อโครงการ
๑	โครงการจัดซื้อลูเมนียมอินกอท จำนวน ๔,๕๕๐ เมตริกตัน (MT)
๒	โครงการจัดซื้อลูเมนียมอินกอท จำนวน ๔,๐๐๐ เมตริกตัน (MT)
๓	โครงการงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔	โครงการงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อสาร, ระบบ Intertrip, ระบบ Direct Transfer Trip และระบบ Teleprotection เพื่อเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๕	โครงการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้านิต Outdoor AIS ระบบ ๑๑๕-๒๒ เควี, สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี, ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี และวงจรสำรองฉุกเฉินระบบ ๒๒ เควี ให้บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



เอกสารแนบ

รายละเอียด ๕ โครงการ

(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค